

## THÔNG BÁO

### Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023

-----

Ngày 14/4/2023, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí theo dõi địa bàn thuộc các ban đảng Trung ương và Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN; các đồng chí trong ban phụ trách các đơn vị; các đồng chí bí thư, phó bí thư và ủy viên thường vụ đảng ủy cơ sở; các đồng chí bí thư và phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTXVN; đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; các đồng chí đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên Chi hội Nhà báo và các đồng chí làm công tác đảng của các đảng ủy cơ sở ở cả ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

**1. Sơ kết công tác quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2023; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN**

**1.1. Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2023.**

Báo cáo đánh giá: Trong quý I năm 2023, toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững dòng thông tin thông tấn chủ lực có tính định hướng cao trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của ngành, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2023.

Các đơn vị thông tin tập trung thực hiện tốt thông tin về các sự kiện thời sự quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực trong nước và quốc tế; bằng các loại hình, sản phẩm thông tin. Công tác chỉ đạo thông tin tiếp tục có đổi mới. Các đơn vị thông tin nguồn, các đơn vị báo chí xuất bản, các CQTT trong và ngoài nước tiếp tục tăng cường phối hợp, tạo nguồn thông tin phong phú, đa dạng, thu hút sự quan tâm của độc giả, các cơ quan truyền thông báo chí. Các đơn vị trong toàn ngành nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, đi vào nền nếp, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối.

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục về công tác thông tin ở một số đơn vị; việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác triển khai kế hoạch của đảng ủy cấp trên; việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề...

*(Toàn văn báo cáo được gửi qua email tới các tổ chức đảng trực thuộc)*

**1.2. Đ/c Đỗ Thị Trang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy TTXVN trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN.**

Báo cáo đánh giá: Đảng ủy TTXVN lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về “Giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới”.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trong toàn Đảng bộ, toàn ngành về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn quốc gia trong tình hình mới; phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược của TTXVN trong tình hình mới.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 01 về công tác thông tin, công tác kỹ thuật, việc triển khai thực hiện nghị quyết...

*(Toàn văn báo cáo được gửi qua email tới các tổ chức đảng trực thuộc)*

**1.3. Đại diện 07 đơn vị phát biểu tham luận tại hội nghị:**

- Đ/c Nguyễn Thị Sự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban biên tập tin Trong nước trình bày tham luận về một số kết quả nổi bật của đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường thực hiện chức năng thông tấn nhà nước, nâng cao hiệu quả thông tin nguồn theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN về “Giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới”.

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban biên tập Ảnh trình bày tham luận về những kết quả nổi bật của đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường thực hiện chức năng thông tấn nhà nước, nâng cao hiệu quả thông tin nguồn theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN.

- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên trình bày tham luận về kết quả thực hiện công tác thông tin theo tinh thần Nghị quyết 01 của Chi bộ Cụm CQTT Trung Trung bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với các chi bộ cụm CQTT và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng thông tin báo cáo, tham khảo theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN.

- Đ/c Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus trình bày tham luận về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, việc phát triển các loại hình thông tin đa phương tiện, đa nền tảng theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN.

- Đ/c Nguyễn Quang Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn trình bày tham luận về những kết quả nổi bật của đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về việc triển khai hệ thống MAM.

- Đ/c Nguyễn Đức Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn trình bày tham luận về những kết quả nổi bật của đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác kỹ thuật, về chuyển đổi số trong công tác thông tin theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN.

- Đ/c Đào Diệu Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban biên tập tin Đối ngoại trình bày tham luận về những thành tích nổi bật của đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

## **2. Khen thưởng các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023**

Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN đã thống nhất giới thiệu, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng Chi bộ Ban biên tập tin Đối ngoại và ban hành Quyết định số 322-QĐ/ĐU ngày 12/4/2023 khen thưởng 03 tập thể đủ tiêu chuẩn và có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 gồm: Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam; Đảng bộ Ban biên tập tin Trong nước và Chi bộ Ban Thư ký biên tập và Quan hệ Đối ngoại.

## **3. Kết luận Hội nghị**

Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN kết luận Hội nghị với những nội dung trọng tâm sau:

Trong 3 tháng đầu năm, Đảng ủy TTXVN tập trung lãnh đạo toàn Đảng bộ, toàn ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022; tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động; Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và các hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội đã tạo không khí phấn khởi, thi đua trong toàn ngành trong quý đầu tiên của năm.

Quý II năm 2023, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo TTXVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ, toàn ngành thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

### **a. Công tác thông tin**

- Trên cơ sở kết quả đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN khóa XXVI về “Giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới”, các đơn vị thông tin tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

thông tin: Từ khâu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, tiếp nhận và xử lý thông tin bảo đảm chuẩn xác, kịp thời, đúng định hướng, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; tiếp tục đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả các sản phẩm thông tin mới, thông tin đa phương tiện.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đa dạng loại hình và sản phẩm thông tin đa phương tiện, đa nền tảng, tăng cường thông tin trên mạng xã hội nhằm mở rộng diện bao phủ thông tin chính thống, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và định hướng dư luận.

- Đảm bảo thực hiện tốt thông tin về các sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước và quốc tế trong quý II năm 2023, tập trung thông tin về các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII; tăng cường thông tin tổng hợp, phân tích, bình luận; chú trọng thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện “Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của TTXVN”, tăng cường thông tin đối ngoại, phát triển các sản phẩm thông tin đa phương tiện bằng tiếng nước ngoài, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin báo cáo, tham khảo, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, khách quan, đa chiều, mang tính dự báo, tính chiến lược, bám sát các vấn đề thời sự, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước.

#### **b. Các lĩnh vực công tác khác**

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN; hoàn thiện quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị.

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản; triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh tại 2 doanh nghiệp in. Tiếp tục triển khai xây dựng định mức, chi trả nhuận bút theo Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các đơn vị thông tin.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ. Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả các dự án kỹ thuật, phục vụ phát triển thông tin đa phương tiện và công tác quản lý, điều hành thông tin của ngành.

- Tăng cường công tác quảng bá, phát hành sản phẩm thông tin, đổi mới hình thức, cung cấp các sản phẩm thông tin; tăng cường các thỏa thuận hợp tác với các hãng thông tấn, tổ chức báo chí quốc tế, thực hiện các chương trình phối hợp giữa TTXVN với các bộ, ngành địa phương; tăng cường mối quan hệ giữa TTXVN với cấp ủy các địa phương nơi có các tổ chức đảng của TTXVN đóng trên địa bàn.

### **c. Công tác xây dựng Đảng**

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết.

- Triển khai các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII: Quy định số 85-QĐ/TW về cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng Trang thông tin điện tử cá nhân lên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản và Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

- Các tổ chức đảng triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng; thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng.

- Hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra; tăng cường giám sát đảng viên; chuẩn bị tốt cho cuộc kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Đảng bộ TTXVN.

- Nâng cao chất lượng công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt chương trình công tác năm 2023; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn TTXVN nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên đây là kết quả Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023. Đảng ủy TTXVN thông báo để các cấp ủy biết và triển khai thực hiện.

#### Nơi nhận:

- Các tổ chức đảng,
- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ TTXVN,
- Lưu VPĐU.

**T/M BAN CHẤP HÀNH  
PHÓ BÍ THƯ**

ĐẢNG ỦY  
THÔNG TẤN  
VIỆT NAM

**Đỗ Thị Trang**

